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กรรมาธิการผูไ้ม่มาประชุม  ๓  คน  (ลาการประชมุ) 
 

 เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว พันเอก อภิวันท์  วิริยะชัย  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เชิญตัวแทนของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เข้าชี้แจง
รายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  ต่อที่ประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ  ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้   
 เรื่องที่พิจารณา 

 

มาตรา ๒๑ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 

นวัตกรรมแห่งชาติ 
 ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ 
 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 

                

    ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๓,๓๕๐,๗๙๕,๗๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** * -   บาท 
กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติสรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
- กรรมาธิการได้แสดงความคิดเห็นว่าหน่วยงานควรมีการบริหารจัดการองค์กรโดยจัดท าเครือข่ายกับ

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และควรมีการประสานการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานกับภาคเอกชนให้มากขึ้นและ
อยากให้หน่วยงานเป็นองค์กรความรู้ที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและน าไปสู่รูปธรรมที่ประชาชนสามารถน าไปใช้ใน
การปฏิบัติได้ 

- กรรมาธิการขอให้ชี้แจงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานด้านการผลิตผลงานด้านวิจัยและพัฒนาที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศทั้งโดยเพ่ิมผลผลิตในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม และลดการน าเข้าเทคโนโลยีและเชื้อเพลิงพลังงานจากต่างประ เทศ และด้านการถ่ายทอด



 
๒ 

เทคโนโลยีสามารถเข้าถึงภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่นในระดับรากแก้วเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสูงขึ้นและการพัฒนาก าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานชี้แจงปัญหาและอุปสรรคกรณีผลผลิตในการพัฒนาก าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และกรณีผลผลิตที่ ๓ 
การให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลจ านวนการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ 
สอบเทียบและบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่ ากว่าเป้าหมายและจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการจ านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถน าไปยื่นขอจดสิทธิบัตรในผลผลิตการวิจัยและ
พัฒนามีผลการด าเนินงานห่างจากเป้าหมายที่ตั้งไว้มาก 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับผลงานวิจัยของหน่วยงานว่ามีการวัดผลอย่างไร และมีช่องทางที่
น าไปสู่เชิงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์งานด้านวิจัยและเพ่ือให้หน่วยงานอื่น ๆ สามารถเชื่อมโยงน างานวิจัย
ดังกล่าวไปด าเนินการต่อยอดได้อย่างไร ทั้งนี้ พบว่างานวิจัยทางด้านวิชาการของหน่วยงานมีอัตราที่น้อย 
หน่วยงานควรมีการเพ่ิมจ านวนบุคลากรนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และอยากทราบว่าหน่วยงานจะมีวิธีสร้าง
แรงจูงใจให้กับบุคลากรของหน่วยงานให้เกิดการรักองค์กรและพร้อมอยู่ปฏิบัติงานกับองค์กรได้อย่างไร 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาซึ่ง สวทช.ได้ด าเนินการยื่นขอ
จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร โดยมีทั้งเป็นการยื่นขอจดสิทธิบัตรภายในประเทศและยื่นขอจดสิทธิบัตรใน
ตา่งประเทศ อยากทราบสิทธิบัตรดังกล่าวเป็นของหน่วยงานทั้งหมดที่เป็นเจ้าของสิทธิบัตรหรือเป็นของประชาชน
คนไทยทุกคน 

- กรรมาธิการขอทราบว่าในการพัฒนาเทคโนโลยีพืชเกษตรหน่วยงานมีส่วนช่วยเหลือในการ
ขับเคลื่อนมาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างไร และมีพืชเกษตรชนิดใดที่หน่วยงานได้มีการด าเนินการสนับสนุนต่อยอด
ขยายผลและในกรณีการปลูกยางพารามันส าปะหลังให้ได้ผลผลิต หน่วยงานจะมีวิธีการในการประสานงานกับ
นักวิจัยและเกษตรกรได้อย่างไร ทั้งนี้ กรรมาธิการเห็นว่าหน่วยงานควรมีการท างานวิจัยพืช เห็ด งา สมุนไพรต่าง 
ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้น และควรมีการบูรณาการในการจัดหาทุนจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือต่อยอดงานวิจัย
ต่าง ๆ และน าไปสร้างเป็นนวัตกรรมต่าง ๆ  

- กรรมาธิการสอบถามถึงกรณีที่มีข่าวว่ามีร่องรอยพญานาคไปปรากฏที่วัดชมพูพล อ.บ้านโป่ง จ.
ราชบุรี และมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก เหตุใดไม่มีหน่วยงานไปพิสูจน์ในเรื่องหลักการคิดให้เป็น
วิทยาศาสตร์ ไม่ได้เป็นความเชื่อของคนไทยในบางกลุ่ม ขอให้หน่วยงานมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบในเรื่อง
ดังกล่าวด้วย 

- กรรมาธิการสอบถามว่าในการรวบรวมข้อมูลแผ่นดินไหว หน่วยงานได้ด าเนินการร่วมกับองค์กรใด 
และขอให้ชี้แจงคลัสเตอร์วิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพและการแพทย์โครงการส่งเสริมและการแพทย์สาขาวิทยาศาสตร์ 

 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมแห่งชาต ิ      ๑๘๖,๑๗๔,๗๐๐   บาท 

ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *            -     บาท 
กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีและนวัตกรรมแห่งชาติสรุปประเด็นต่างๆ ดังนี ้
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- กรรมาธิการขอทราบว่าตามวิสัยทัศน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้าง   
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ในอนาคต ๑๐ ปีข้างหน้าผลการด าเนินการจะท าให้
ประเทศไทยเป็นอย่างไร และในการจัดท านโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 
หน่วยงานจะมีวิธีการอย่างไรเพ่ือให้แผนดังกล่าวสามารถผลักดันไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงและก่อให้เกิดผลต่อ
การพัฒนาการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในประเทศ 

- กรรมาธิการอยากทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางในการสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์เพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเตรียมความพร้อมกับความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติได้อย่างไร และอยากทราบว่าหน่วยงานมีการให้บริการเผยแพร่
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศในเรื่องใดบ้าง และกรณีโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยากให้ชี้แจงว่าจะสามารพัฒนาน าไปสู่เรื่องใดบ้าง 

 

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)    ๔๐๙,๗๕๖,๙๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *            -     บาท 
กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ      

ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 
- ตามแผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลผลิตการจัดท าและพัฒนา            

ภูมิสารสนเทศ งบประมาณ ๑๑๔,๙๔๙,๘๐๐ บาท การจัดท าดังกล่าวมีการครอบคลุมถึงพืชเศรษฐกิจ ๙ ชนิด
หรือไม่ ซึ่งควรมีการกระจายจัดท าในพ้ืนที่แต่ละจังหวัดที่อยู่ในภูมิภาคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและการส ารวจ
จัดท าโครงการดังกล่าวควรเพ่ิมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ด้วย 

- ตามที่มีโครงการภาพถ่ายทางดาวเทียม การเพ่ิมประสิทธิภาพภูมิสารสนเทศการออกเอกสารที่ดิน
ท ากิน การก าหนดโซนนิ่งเขตพ้ืนที่ป่าจะสามารถน าภาพดังกล่าวมาเป็นหลักฐานของทางราชการได้หรือไม่ เพ่ือ
เป็นการก าหนดแนวเขตป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวน ถ้ามีการบุกรุกก็สามารถน าภาพถ่ายทางดาวเทียมมาใช้
อ้างอิงประกอบการลงโทษ และปัจจุบันหน่วยงานได้มีการร่วมมือกับกรมที่ดิน กรมป่าไม้ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้มีฐานข้อมูลตรงกันหรือไม่ 

- หน่วยงานได้มีแผนในการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์ทางอากาศหรือไม่ ถ้าหากมีแผนในการส่งเสริม
อย่างไร บทบาทของหน่วยงานด้านการส่งเสริมให้นักเรียนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์อย่างไร 

- ควรมีการน าภาพถ่ายทางดาวเทียมมาตรวจสอบการขุดลอกหนอง คลอง บึง ในแต่ละจังหวัด ตามที่
ได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวดัวา่มกีารกระจายการขุดลอก หนอง คลอง บึง ด้วยความเป็นธรรม ใน
แต่ละพ้ืนที่หรือไม่ และภาพถ่ายดาวเทียมทางอากาศสามารถบ่งบอกได้หรือไม่ว่ ามีถนนกี่เส้นทางที่ขวางทางน้ า
ไหล มีชุมชนจ านวนกี่แห่งที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการน้ าของหน่วยงานราชการ และเรื่องการชดเชย
เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยสามารถน าข้อมูลทางดาวเทียมมายืนยันช่วยเหลือเยียวยาหรือไม่ 

- หน่วยงานได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนสตรีให้เป็นนักบินหรือไม่ ส่วนกรณีที่มีการขอเช่าท่าอากาศ
ยานเพื่อท าการส ารวจสภาพชั้นบรรยากาศไทยจะได้รับประโยชน์อย่างไร และได้มีการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติ
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อท าการป้องกันหรือแก้ไปปัญหาหรือไม่ กรณีที่หน่วยงานได้ให้ข้อมูลแก่ กยอ. กยน. 
เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับหน่วยงานต่าง ๆ นั้นจะมีการน าข้อมูลไปใช้ให้ก่อประโยชน์อย่างไร 



 
๔ 

- แผนในการบริหารจัดการน้ าของประเทศเป็นอย่างไร หน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนการ
บริหารจัดการน้ าหรือไม่ ส่วนระบบในการก าหนดเขตโซนนิ่งเขตพ้ืนที่ป่า ผังเมือง หน่วยงานได้ร่วมวางโครงข่าย
พ้ืนฐานดังกล่าวมากน้อยเพียงใด กรณีที่มีปัญหาในเรื่องที่ดินก่อให้เกิดข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานรัฐกับเอกชน มี
การใช้ฐานข้อมูลทางดาวเทียมเพ่ือพิสูจน์สิทธิของประชาชนอย่างไร และมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่
หน่วยงานควรจะมีการวางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดหรือ GIS จังหวัดภูมิศาสตร์อ าเภอและภูมิศาสตร์
ต าบลเพื่อให้เกิดข้อมูลที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  

 

                สถาบันวิจัยดาราศาสตร์          ๑๙๗,๔๐๘,๕๐๐   บาท 
ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *            -     บาท 
กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ สรุปประเด็นต่าง  ๆ

ดังนี้ 
- ตามแผนงาน พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลผลิตการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน

ทางดาราศาสตร์ หมวดงบเงินอุดหนุน รายการที่ ๑ อุปกรณ์หอดูดาวภูมิภาคส าหรับประชาชน ๒ แห่ง 
งบประมาณ ๑๑,๔๒๕,๙๐๐ บาท มีการอุปกรณ์ในการดูดาวจังหวัดใด มีการกระจายตามภูมิภาคอย่างทั่วถึง
หรือไม่ 

- หน่วยงานควรมีแผนที่ตั้งหอดูดาวทั่วทุกภูมิภาค กระจายตามพ ื้นที่ต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา 
ตลอดจนประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก เพ่ือประโยชน์ด้านการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลและควรมีการรวม
หอดูดาวกับดาราศาสตร์ไว้ในที่เดียวกัน และหน่วยงานมีวิเคราะห์สถานการณ์อุทกภัยในปีนี้หรือไม่ 

- หน่วยงานมีแผนในการผลิตนักวิทยาศาสตร์หรือไม่ ปัจจุบันประเทศไทยมีนักดาราศาสตร์จ านวนเท่าไร 
และประโยชน์ที่จะได้รับจากการสร้างหอดาราศาสตร์และโหราศาสตร์มีความแตกต่างกันอย่างไร 

 

               สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)      ๓๐๑,๕๙๙,๕๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *            -     บาท 
กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การ

มหาชน)สรปุประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 
- สถาบันได้มีความร่วมมือกับสถาบันวิจัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการศึกษาและ

วิเคราะห์ท้ังส่งเสริมนวัตกรรมทางการเกษตรหรือไม่ เพ่ือพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพเพ่ิมมูลค่าทาง
สินค้ามากขึ้น และหน่วยงานมีรายได้ที่เป็นเงินนอกงบประมาณหรือไม่ ถ้ามีเป็นรายได้ที่มาจากกิจกรรมด้านใด 

- หน่วยงานไดท้ าการศึกษาวิเคราะห์ถงึคุณค่าทางอาหารของรงันกแตล่ะชนิดหรือไม่ ส่วนผลิตภัณฑ์
ที่ช่วยท าให้ผิวขาวที่มีสารกลูต้าไธโอน ซึ่งมีอยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมสวยต่าง ๆ แสงซินโครตรอนจะสามารถบอกได้
หรือไม่ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีสารกลูต้าไธโอนจะท าให้ผิวขาวจริง ถ้าบริษัทที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ช่วยท าให้ผิวขาว 
หน่วยงานควรมีการประชาสัมพันธแ์ละประกาศให้ประชาชนทราบข้อมูลถูกต้องอย่างทั่วถึง ส่วนกรณีโรคใบไหม้ใน
มันส าปะหลังควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน และแสงซินโครตรอนสามารถทีจะรักษาสายพันธุ์พืช
ให้ปราศจากโรคเชื้อราหรือไม่ และสามารถท าประโยชน์ให้แก่พืชอย่างไร ช่วยเพ่ิมผลผลิตทางด้านการเกษตร
หรือไม่ เช่น เพิ่มปริมาณข้าว เพ่ิมน้ าหนักมันส าปะหลัง ท าให้มีสุขภาพดีช่วยชะลอความแก่ช่วยให้สัตว์ออกลูกดก 
เป็นต้น  



 
๕ 

- ทางด้านงานวิจัยควรมีผลงานอย่างรูปธรรมและใช้ในการท าประโยชน์ด้านใด และควรมีการวิจัย
วิเคราะห์ถึงแบคทีเรียที่มีการดื้อยา แสงซินโครตรอนสามารถหยุดยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้หรือไม่ 
  

   สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ    ๔๔๑,๓๗๔,๘๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** * -   บาท 

    กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ    
สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการด าเนินการเพ่ิมผลผลิตให้แก่สินค้าเป็นเรื่องที่ควร
เผยแพร่ประชาชนเข้าถึงการเพ่ิมผลผลิตให้แก่สินค้าดังกล่าว หน่วยงานมีแนวทางในการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้
ประชาชนเข้าถึงแหล่งความรู้และแนวทางในการด าเนินการดังกล่าวอย่างไร 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานให้ความส าคัญกับการศึกษาวิจัยพันธุ์พืชที่มีผลต่อเศรษฐกิจ เช่น พันธุ์
ข้าวที่ปัจจุบันมีการกลายพันธุ์ข่าวเพราะสาเหตุจากการปนเปื้อนข้าวชนิดอื่นขอให้มีการศึกษาวิจัยปรับปรุงพันธุ์
ข้าวดั้งเดิมให้แก่เกษตรกรต่อไป 

- กรรมาธิการเห็นว่าหน่วยงานควรด าเนินการศึกษาวิจัยในแนวทางอื่น เช่น การเพ่ิมน้ ายางใน
ยางพาราหรือการเพ่ิมปริมาณปาล์มน้ ามันในผลปาล์มอันจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการเพ่ิมมูลค่าการ
ผลิตได้มากกว่าขอรายละเอียดการด าเนินการดังกล่าว 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวิเคลียร์สามารถแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวได้มากน้อยเพียงใดมีการน าความรู้ที่ได้ไปบูรณาการกับภาคส่วนที่มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวโดยตราหรือไม่ ขอรายละเอียดการด าเนินการในโครงการดังกล่าว 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับการสร้างศูนย์ปฏิบัติการและวิจัยนิวเคลียร์ที่องค์รักษ์ปัจจุบัน
ด าเนินการถึงขั้นตอนใด ศูนย์ดังกล่าวมีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด มีการท าความเข้าใจกับประชาชนในท้องที่
ดังกล่าวหรือไม่ 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับแผนในการด าเนินการสร้างโรงหล่อเย็นโรงไฟฟ้ามีแผนในการ
แก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร จากปัญหาที่โรงไฟฟ้าที่นิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่นระเบิดมีแผนในการศึกษาถึงแนวทางในการ
ป้องกันการระเบิดหรือไม่ 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์กิจกรรมการฉาย
รังสีอาหารและผลไม้เพื่อการส่งออก การด าเนินการดังกล่าวแก้ปัญหาการกีดกันทางการค้าจากต่างประเทศได้มาก
น้อยเพียงใด 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับโครงการเพ่ิมศักยภาพการฉายรังสีผลิตผลการเกษตรเพ่ือการส่งออก
ด้วยเครื่องเร่งอนุภาค งบเงินอุดหนุน โครงการเพ่ิมศักยภาพผลิตผลการเกษตรเพ่ือการส่งออกด้วยเครื่องเร่ง
อนุภาค งบประมาณทั้ งสิ้น ๖๐๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงบผูกพันขอรับจัดสรรในปี  ๒๕๕๖ จ านวน 
๑๒๑,๐๖๐,๐๐๐ บาท เหตุใดต้องขอรับจัดสรรเป็นงบผูกพันหลายปี โครงการดังกล่าวด าเนินการแล้วก่อให้เกิดผล
ประโยชนใดมีเป้าหมายในการด าเนินการกับบุคคลใด มีรายได้จากการด าเนินการมากน้อยเพียงใด มีความคุ้มค่า
และมีความคุ้มทุนมากน้อยเพียงใด บุคคลใดบ้างที่สามารถเข้าถึงบริการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการมากน้อย
เพียงใด 



 
๖ 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับการบริการดา้นเทคโนโลยีนวิเคลียร์เพื่อสนบัสนุนการพัฒนาประเทศ
ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ มีโรงพยาบาลกี่แห่งที่เข้าถึงการศึกษาวิจัยดังกล่าวขอข้อมูลเชิ งสถิติและ
เชิงปริมาณถึงผลงานเกี่ยวกับการศึกษารังสีภายในประเทศเพ่ือให้ทราบว่าจุดใดในประเทศไทยเป็นพ้ืนที่อันตราย 

 
 
 

รายการสงวนความเห็นของคณะกรรมาธิการ 
    ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     
สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช , นายพันธุ์ศักดิ์  เกตุวัตถา , นายสุชาติ  ชมกลิ่น ขอสงวนความเห็นปรับ
ลดงบประมาณของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติลงร้อยละ ๕ 

นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติลงร้อยละ ๐.๐๑  

 

              ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ 
นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     
สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติลงร้อยละ ๕ 

นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติลงร้อยละ ๐.๐๑  

 

    ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     
สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช , นายพันธุ์ศักดิ์  เกตุวัตถา , นายสุชาติ  ชมกลิ่น ขอสงวนความเห็นปรับ
ลดงบประมาณของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ลงร้อยละ ๕ 

     นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ลงร้อยละ ๐.๐๑  
 

 

               สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ 



 
๗ 

        นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     
สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช , นายพันธุ์ศักดิ์  เกตุวัตถา , นายสุชาติ  ชมกลิ่น ขอสงวนความเห็นปรับ
ลดงบประมาณของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ ลงร้อยละ ๕ 

     นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ลงร้อยละ ๐.๐๑  
 

              สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     
สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช , นายพันธุ์ศักดิ์  เกตุวัตถา , นายสุชาติ  ชมกลิ่น ขอสงวนความเห็นปรับ
ลดงบประมาณของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ลงร้อยละ ๕ 

นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การ
มหาชน) ลงร้อยละ ๐.๐๑  

 

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา   
 
 

                             นายไชยกร  สุทโธ  ผู้สรปุผลการประชุม 
         นางสาวอนุสรา  เกื้อข า ผู้สรุปผลการประชุม 
                         นางสาววิภาณ ี สมประสงค์  ผูบ้ันทึกข้อมูล

                  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณาร่าง
                         พระราชบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

         ส านักกรรมาธิการ  ๑ 


